

เรามาดูกันเถอะ

โดย นาวาเอก สุรศักดิ์ ศรีเผือก

สวัสดิ์ครับ ท่านสมาชิกเคยได้ยินว่าในชีวิตคนเราจะมี ๑๐ ปีสักกี่ครั้งไหมครับ ซึ่งคนส่วนใหญ่จะมีชีวิตถึง ๑๐๐ ปี คงยาก ถ้าคนเรามีอายุเฉลี่ยที่ ๗๐ ปี เราจะมีเวลาเพียง ๗ รอบเท่านั้น ดังนั้นท่านสมาชิกควรให้ความสำคัญกับการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า ไม่ควรประมาท ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันด้านการเงินที่ดี การออมกับสหกรณ์เป็นวิธีสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินวิธีหนึ่ง ซึ่งสมาชิกสามารถออมกับสหกรณ์ได้ในรูปของทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก โดยสมาชิกจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เงื่อนไขและประโยชน์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้การออมนั้นสามารถนำมาบรรเทาความเดือดร้อนและเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้ ดังนั้นสมาชิกควรประหยัดและเก็บออมเสียตั้งแต่วันนี้ ถ้าไม่เช่นนั้นโอกาสที่จะเก็บออมนั้นยากมาก เพราะนอกจากค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจัย ๔ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นรออยู่อีก เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น ปัจจุบันมีสิ่งกระตุ้นให้ต้องจับจ่ายใช้สอยกันได้ง่าย ๆ พอรู้สึกตัวอีกทีเครื่องนุ่งห่มเต็มที่พักแล้ว สมาชิกลองมาคิดถึงค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาคุณครับ

ช่วงเวลาที่หนึ่ง ๑๐ ปีแรก ใช้ชีวิตหมดไปกับความไร้เดียงสา ค่าใช้จ่ายในช่วงเวลานี้ทั้งหมดเป็นของผู้ปกครอง ถ้าคิดว่าอยู่ในวัยเยาว์ไม่มีรายได้ไม่ควรเก็บออม นั่นเป็นสิ่งที่คิดผิด ผู้ปกครองควรปลูกฝังการออมให้กับบุตรหลานตั้งแต่วัยเยาว์จนติดเป็นนิสัย เพราะถ้ารู้จักประหยัดเก็บค่าขนมที่ผู้ปกครองจ่ายให้ไปโรงเรียน รู้จักเก็บออมหยอดกระปุกไว้ จะมีเงินเก็บแต่วัยเยาว์แต่เป็นเพียงเล็กน้อย

ช่วงเวลาที่สอง ๑๐ ปีถัดมา หมดไปกับการศึกษาเล่าเรียน ในช่วงเวลานี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้ปกครอง การเก็บออมเริ่มยากขึ้นเพราะการศึกษาต้องมีค่ากิจกรรมหรือค่าอุปกรณ์การศึกษาเพิ่มขึ้น ถ้าศึกษาในโรงเรียนเอกชนปัจจุบันค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าการศึกษาและค่ากิจกรรมสูงมาก ค่าการศึกษาเทอมหนึ่งตกหลายหมื่นบาท ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงต้องมีการกวดวิชาตั้งแต่ชั้นประถม เงินเดือนผู้ปกครองเพิ่มขึ้นแต่เพียงเล็กน้อย บุตรอาจต้องนำเงินเก็บของวัยประถมมาช่วยผู้ปกครองจ่ายค่าสถาบันกวดวิชาเพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือเข้ารับราชการ เป็นต้น

ช่วงเวลาที่สาม ๑๐ ปีถัดมา หมดไปกับการทำงานใช้ชีวิต สมาชิกสำเร็จการศึกษาเป็นข้าราชการใหม่เงินเดือนที่ได้รับประมาณ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ศึกษาจบท่องเที่ยว บวชเรียน สมรสสร้างครอบครัวซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง ถ้าหากภรรยาไม่ได้ประกอบอาชีพ สมาชิกต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งครอบครัวแต่เพียงผู้เดียว เมื่อมีบุตรเล็กค่าใช้จ่ายของบุตรตามมาอีกมากมาย เช่น ค่าของใช้สำหรับทารก แรกเกิด ถ้าบุตรสมาชิกท่านใดแพ้โปรตีนนมวัวจะต้องใช้นมผงพิเศษสำหรับผู้แพ้โปรตีนนมวัวที่มีราคาค่อนข้างสูง ค่าแพทย์ติดตามอาการซึ่งต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง ค่าน้ำเกลือล้างโพรงจมูก ค่าเนอสเซอรั ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร เป็นต้น

ช่วงเวลาที่สี่ ๑๐ ปีถัดมา หมดไปกับการสร้างฐานะ สร้างครอบครัว สมาชิกมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เริ่มยับยั้งชั่งใจความมั่นคงของครอบครัว กู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและกู้สินเชื่อรถยนต์ บางท่านส่งเงินเดือนบางส่วนให้ผู้ปกครองทางบ้านไว้ใช้จ่ายและดูแลบุพการี บางท่านมีครอบครัวใหญ่ขึ้นมีบุตรหลายคน ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากเดิมมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าของใช้สำหรับเด็ก ค่าการศึกษาบุตร ค่ากวดวิชาสำหรับบุตรคนรองในระดับประถมและค่ากวดวิชาสำหรับบุตรคนโตเพื่อเตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องมีให้บุตร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น

ช่วงเวลาที่ทำ ๑๐ ปีถัดมา หมดไปกับการลงหลักปักฐาน เป็นช่วงชีวิตที่หนักมาก บางท่านจ่ายชำระสินเชื่อบนรถยังไม่หมด บุตรคนโตศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย ค่าการศึกษา ค่าอาหาร ค่าหอพัก ค่ากิจกรรม ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก บุตรคนรองและบุตรคนเล็กศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมปลาย เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย บางท่านบุตรคนโตจบการศึกษาทำการสมรสมีครอบครัวซึ่งจะต้องใช้เงินสู้ออก และมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานจำนวนมาก มีหลานต้องช่วยค่าเลี้ยงดูหลานเพราะบุตรยังตั้งหลักไม่ได้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยยังจ่ายชำระไม่หมด บางท่านต้องสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ปกครอง ดูแลบุพการีที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุอย่างมาก ซึ่งการดูแลมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่ค่อนข้างสูงและต้องใช้เงินมาก

ช่วงเวลาที่ยาก ๑๐ ปีถัดมา หมดไปกับการดูแลรักษาสุขภาพกาย - ใจ ให้แข็งแรง เป็นวัยที่ต้องปลดเกษียณแล้ว เงินที่ได้รับพอเพียงชีพในยุคเศรษฐกิจเงินเฟ้อที่ค่าครองชีพสูงขึ้นได้พอประมาณ เงินที่มีเริ่มหมดไปกับการดูแลสุขภาพ ดูแลบุตรหลานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสุขสบาย บุตรคนเล็กยังศึกษาไม่จบ บางท่านช่วยจ่ายสินเชื่อบนรถและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้บุตรคนโต ในขณะที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของตนเองยังจ่ายชำระไม่หมด บางท่านผู้ปกครองช่วยเหลือตนเองไม่ได้ต้องใช้เงินในการดูแลรักษาจำนวนมาก ฉะนั้นการที่จะมีเงินเก็บได้ในช่วงอายุนี้เป็นไปได้น้อยมากถ้าบุตรไม่ช่วย

ช่วงเวลาที่ยืด ๑๐ ปีถัดมา หมดไปกับการปล่อยวางทุกสิ่ง

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าถ้าท่านสมาชิกไม่เริ่มออมเงินตั้งแต่ตอนนี้ รอให้มีเงินมากขึ้นและคิดว่าจะเก็บออมได้ในช่วงเวลา ๑๐ ปีถัดไปนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะแต่ละช่วงเวลามีค่าใช้จ่ายที่รออยู่สูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่สมาชิกต้องกระทำตั้งแต่ตอนนี้คือ

๑. การออมควรออมอย่างน้อย ๕ - ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ เงินส่วนที่เหลือจึงค่อยใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เพิ่มหุ้นเมื่อมีโอกาสหรือเมื่อฐานเงินเดือนปรับเพิ่มขึ้น ในแต่ละเดือนต้องดำรงชีพเท่าที่มีเงินเดือนเหลือรับ เก็บออมอย่างสม่ำเสมอและควรกำหนดเป้าหมายของเงินออมให้ชัดเจน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการออม

๒. ลดค่าใช้จ่าย อาจปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานในครอบครัวหรือปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง โดยการจดบันทึกรายรับ - รายจ่าย ท่านสมาชิกจึงจะสามารถเห็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและปรับลดค่าใช้จ่ายให้มีเงินคงเหลือรับมากขึ้น เช่น ถ้าท่านสมาชิกต้องทานกาแฟเย็นทุกวันอาจปรับจากกาแฟร้านคาเฟ่ชื่อดัง มาทานกาแฟร้านสะดวกซื้อ หรือปรับมาทานกาแฟร้านน้ำปั่นทั่วไป หรือจะทานกาแฟกระป๋อง ชื่อยกแพ็คเกจท่านสมาชิกจะมีเหลือเงินเก็บอีกวันละ ๓๐.๐๐ - ๕๐.๐๐ บาท ภายในหนึ่งปีท่านสมาชิกจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นปีละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นต้น

๓. สร้างรายได้เสริม อาจลงทุนค้าขาย ทำการเกษตรเพื่อจำหน่ายหรือออกรถการ ทั้งนี้เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

การออมจะไม่สำเร็จถ้าท่านสมาชิกไม่มีเป้าหมายและไม่มีวินัย การเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นมีเงินล้านไม่ยากถ้าตั้งใจและลงมือเก็บออม ดังนั้นท่านสมาชิกควรเก็บออมเงินเสียแต่วันนี้ เพื่ออนาคตยามเกษียณจะได้มั่นคงและมีความสุข

“ประหยัดใช้เท่าที่มี เพื่อชีวิตที่มั่นคง”

ประชาสัมพันธ์

๑. สมาชิกถือหุ้นรายเดือนได้ ๑ ใน ๔ ของเงินได้รายเดือน สูงสุดไม่เกินเดือนละ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท ถือหุ้นรวมสูงสุดได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. เงินรับฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท/เดือน/บัญชี รวมฝากสูงสุดไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท/บัญชี
๓. เงินฝากออมทรัพย์สินทวี ฝากได้ไม่จำกัดจำนวน รวมฝากสูงสุดไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท/บัญชี

สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. เพิ่มเติมได้ที่



เว็บไซต์ : <http://www.thaimarinecoop.com>



Line official : @chh4689l



เฟสบุ๊ก : <https://www.facebook.com/marinecoop/>

อีเมล : thaimarinecoop@gmail.com

โทร ทร : สินเชื่อ ๖๒๕๒๘ ธุรกิจ ๖๑๐๔๗ ทะเบียนหุ้น ๖๑๐๔๘

มือถือ : สินเชื่อ ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๕ ธุรกิจ ๐๘ - ๖๓๖๗ - ๑๑๙๑

การเงิน ๐๖ - ๑๖๑๗ - ๖๙๘๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๖ - ๓๓๓๙ - ๑๑๐๐

ที่อยู่สำนักงาน : ค่ายกรมหลวงชุมพร ๒๕๐๙ ม.๑ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี ๒๐๑๘๐